



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 24 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: กึ่งนาร่องประกันภัยประมง	ไทยรัฐ
2. ภาพข่าว: ร่วมปักกิ่งเอ็กซ์โป	มติชน
3. ตั้งกบ.ขับเคลื่อนเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะ	แนวหน้า
4. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ตั้งศูนย์แก้ภัยพิบัติด้านเกษตร	ประชาชาติธุรกิจ
5. คนพิการเพิ่มสามร้อย-เที่ยวฟรีพันห้า	ไทยรัฐ
6. กรมส่งเสริมการเกษตรจัด 3 โครงการ ลดพื้นที่การเผาและลดปัญหาหมอกควัน	ไทยโพสต์
7. ข้อเสนอการแก้ปัญหาทางพาราไทย	ไทยโพสต์
8. กฟก.รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: เก็บมาเขียน: พัฒนาผลิตภัณฑ์รับค้ายุค4.0	สยามรัฐ
10. ธนาธรถือหุ่นสื่อ'กต.'เคาะมีมูล	มติชน
11. รัฐแจกสดๆบัตรคนจน3กลุ่ม-ทุนศึกษา1500'เกษตรกร-คนพิการ'แถมทัวร์เมืองรอง...	มติชน
12. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: กุ้งนำร่องประกันภัยประมง

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ฉบับที่ : 11131 หน้า : 24(บนซ้าย)



พูดกันมาหลายปีกับการประกันภัยด้านประมง แต่ไม่เคยมีอะไรในกอไผ่ จนวันนี้การประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพด ทุเรียน ขนงหน้าไปหมดแล้ว ถึงจะมีแรงกระตุ้นให้เกิดการประกันภัยภาคประมง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเป็นระบบประกันภัยกุ้งชาวแวนนาไม เบิกฤกษ์นำร่องประกันภัยสินค้าประมง

เนื่องจากการเพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบระเบียบชัดเจนทั้งในกระบวนการเพาะเลี้ยง รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดใช้ยาปฏิชีวนะ บ่อพักน้ำ บ่อทิ้งเลน จนกลายเป็นสินค้าสำคัญมีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

ย่อมต้องมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะจากโรคระบาด และภัยธรรมชาติ

จากการลงพบปะเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงจริง เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประกันภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงแบบหนาแน่นในพื้นที่น้ำเค็มที่มีปัญหาโรคกุ้งเป็นประจำทุกปี

ส่วนรูปแบบการทำประกันภัยเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ประกันในช่วงระยะเลี้ยง 1-45 วันแรก เนื่องจากหากกุ้งเกิดโรคต้องกำจัดทิ้งทั้งบ่อ และเป็นช่วงที่ยังจับกุ้งขายไม่ได้ ส่วนวงเงินประกันอย่างน้อยควรชดเชยต้นทุนค่าลูกพันธุ์กุ้ง

ที่สำคัญวงเงินประกันควรแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยเฉพาะหลังเพาะเลี้ยงไปแล้ว 45 วัน เนื่องจากต้นทุนเพิ่มมากขึ้น และวงเงินเอาประกันควรรวมการชดเชย ค่าเสียโอกาสที่จะต้องจับกุ้งจำหน่ายก่อนกำหนดด้วย

อย่างไรว่าสัตว์น้ำมองเห็นได้ยากไม่เหมือนพืช สัตว์กว่ารายละเอียดจะออกมา อาจต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมากหน่อย แต่คงไม่นานนัก เพราะสิ่งเหล่านี้เขาจะนำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯแล้ว

ส่วนโลนง มันสำปะหลัง พืชชนิดอื่น ไม่ต้องน้อยใจไป...เขาเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในสินค้าแต่ละตัวแล้ว.

ส-เล-๓

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 24 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15018

Col.Inch: 15.62 Ad Value: 24,211

ภาพข่าว: ร่วมปักกิ่งเอ็กซ์โป

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 72,633

Clip: Full Color



ร่วมปักกิ่งเอ็กซ์โป - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมศิลปากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐและเอกชน แกล้งไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ "ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019" ระหว่าง 29 เมษายน-7 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปีนี้ไทยจะจัดภายใต้แนวคิด "Live Green, Live Better" เป็นการโชว์จัดสวนไทยมาตรฐานสินค้าพืชสวนของไทย และด้านการท่องเที่ยว

ตั้งกก.ขับเคลื่อนเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญเรื่องพัฒนาขีดความสามารถใหม่ให้เศรษฐกิจไทย โดยภาคการเกษตรมีแนวทางที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตในภาคเกษตร คือ “เกษตรอัจฉริยะ” ในส่วนกระทรวงเกษตรฯมีแนวทางสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคต เน้นงานในรูปแบบประชารัฐ ตลอดจนบูรณาการหน่วยงานภายในและนอกประเทศ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆ

ทั้งนี้ จากการทำงานขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ มุ่งเน้นการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด ในพื้นที่แปลงใหญ่ โดยมีพื้นที่ทดสอบรูปแบบละไม่น้อยกว่า 10 ไร่ (รวม 20 ไร่/พืช) รวมถึงการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรมาเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลในแปลงของตนเองได้

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร

อัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรฯทำ MOU ความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISDA และ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะจากภาคเอกชนของญี่ปุ่น ผู้ซึ่งนำผลงานวิจัยจาก Hokkaido University ไปขยายผลสู่การปฏิบัติมาช่วยสนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้เดินทางประสานความร่วมมือที่จีน โดยหารือกับหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรอินซู มหาวิทยาลัยโจว และภาคเอกชนที่ชำนาญด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยยินดีสนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT และ Sensors ทางการเกษตร เพื่อนำมาทดสอบใช้ในแปลงเกษตรกร โรงเรือนมะเขือเทศ อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

ดร.วราภรณ์กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ จึงกำหนดจัดสัมมนาเกษตรอัจฉริยะวันที่ 24 เมษายน เพื่อสร้างความเข้าใจการเรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการฐานข้อมูล (Big Data) ด้านเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน มี ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนา Big Data รวมถึงการระดมความคิดจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ พัฒนากล่อง Big Data Platform ด้านการเกษตรอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค
วันที่: พุธที่ 25 - อาทิตย์ 28 เมษายน 2562
ปีที่: 41 **ฉบับที่:** 5143
Col.Inch: 9.21 **Ad Value:** 12,433.50
คอลัมน์: ข่าวสั้น: ตั้งศูนย์แก้ภัยพิบัติด้านเกษตร

หน้า: 18(ล่าง)
PRValue (x3): 37,300.50 **Clip:** Full Color

ข่าวสั้น

ตั้งศูนย์แก้ภัยพิบัติด้านเกษตร

นางสาวชนิตา บุรีรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ ประเมินผลกระทบด้านการเกษตร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรได้ทราบอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร มีความแปรปรวน รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก

คนพิการเพิ่มสามร้อย-เที่ยวฟรีพัฒนา

● คลังฯ อนุมัติเงินซื้อชุด-อุปกรณ์การเรียน-ปุ๋ย

“คลัง” จ่อชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้า กรม. 30 เม.ย.นี้ แจกเพิ่ม 22,000 ล้านบาท ช่วย 3 กลุ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียน-อุปกรณ์-หนังสือเรียน 500 บาทต่อบุตร 1 คน-ให้เงินเกษตรกรซื้อปุ๋ย 1,000 บาท-เพิ่มเงินช่วยคนพิการ 300 บาทต่อเดือน พร้อมแจกเงินคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีนี้ สงสัญญาคชตลอดตัวลง ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงจะเร่งสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งหมด 4-5 โครงการให้เสร็จสิ้นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบในวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจไตรมาส 2 ให้ดีขึ้นได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังว่า สำหรับมาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ กรม. ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ประกอบด้วย การเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนให้กับ 3 กลุ่ม โดยจะใช้เงินประมาณทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงไป ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 4 ล้าน

คน โดยจะได้รับเงินคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน ถ้ามีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท โดยอิงข้อมูลบุตรกำลังศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำเงินไปซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และชุดกีฬา กลุ่มที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาทในครั้งเดียวเพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ในการ

ทำการเกษตร และกลุ่มที่ 3 คนพิการที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการไว้ประมาณ 100,000 กว่าคน จะได้รับเงินเพิ่มเติมพิเศษอีกเดือนละ 200-300 บาท เริ่มจากเดือน พ.ค.-ก.ย.2562 จากเดิมที่รัฐจ่ายเงินผ่านบัตรช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เดือนละ 600-800 บาท

ขณะที่มาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง” โดยจะแจกเงินให้ประชาชนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปคนละ 1,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ภายใน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น และจะต้องระบุว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเมืองรอง โดยไม่สามารถเลือกจังหวัดที่ตนเองอยู่อาศัยได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะได้รับเงินต้องนำบัตรเดบิตไปดำเนินการเปิดสิทธิของบัตร (Activate) กับเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบออนไลน์ เพื่อยืนยันตัวตน โดยจะต้องแตะบัตรกับเครื่องรูดบัตร (อีทีซี) ติดตั้งในร้านธงฟ้าของรัฐบาล ทั้งนี้ หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่าย หรือนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าและบริการยังเมืองรองดังกล่าว โดยเงินที่ได้จะต้องนำ

ไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ส่วนอีกโครงการคือ การขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ที่สิ้นสุดไปเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จะขยายให้ผู้ที่ไม่ไปท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นำค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และการเดินทางตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน มาลดหย่อนภาษีได้

นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นผู้ซื้อมากกว่าผู้ประกอบการ โดยจะเป็นลักษณะการลดหย่อนภาษีไม่ใช่มาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการ และมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อหนังสือ โดยทำตลอดทั้งปีไม่จำกัดเฉพาะช่วงเวลา

ส่วนด้านการลงทุนจะมีมาตรการให้สามารถหักค่าใช้จ่ายร้านค้าที่ลงทุนติดตั้งเครื่องพีโอเอส (POS) หรือเครื่องเก็บเงิน โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 1.5-2 เท่า โดยมาตรการนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆ การเข้าสู่ระบบอีเพย์เมนต์ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการส่งเสริมแรงงานในอนาคตสำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับนักเรียนนักศึกษาต้องการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง.

กรมส่งเสริมการเกษตรจัด 3 โครงการ ลุยลดพื้นที่การเผาและลดปัญหาหมอกควัน

กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านหมอกควัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาคการเกษตร ล้าง 3 โครงการเร่งด่วนลดการเผาและลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่การเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ปกคลุมประเทศไทย พบว่า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง มีผลทำให้เกิดปัญหาหมอกควันทางอากาศสูงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดดำเนินการเพื่อลดพื้นที่การเผาและลดปัญหาหมอกควันใน 3 โครงการ ดังนี้

1. การดำเนินการเพื่อลดการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมผู้ค้าพืชไร่ ดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559/60 รมรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรไม่ให้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า เนื่องจากเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมาตรการของประเทศไทย 7 มิตินโยบายไม่รับซื้อเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เลี้ยงจากอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของวัสดุจากกากการปลูกในพื้นที่ป่า รวมทั้งได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และผู้ประกอบการของสมาคมในการไม่นำเมล็ดพันธุ์ไปวางขายในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า มีการสร้างระบบฐานข้อมูลเว็บ Corn Service เพื่อให้บริการแก่พ่อค้าและผู้ประกอบการที่ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลออนไลน์ในการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอับความต้องการภายในประเทศ โดยมีแนวโน้มการปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งจากการดำเนินการมาเป็น เวลา 2 ปี ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลง

2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันในพื้นที่ 26 จังหวัด โดยในปี 2557 - 2562 ดำเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุดรธานี สำหรับในปี 2562 ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการเผาสูง จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินการ (ภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่ปี 2557 - 2562) เกิดการสร้างวิทยากรเกษตรปลอดการเผา

เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน จำนวน 7,710 ราย ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เป็นเกษตรกรปลอดการเผา 64,250 ราย ในพื้นที่รวม 1,374 ตำบล มีพื้นที่เกษตรปลอดการเผา รวม 1,374,000 ไร่ และจำนวนจุดความร้อนสะสมรวม ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 ลดลง สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ



การฯ ในปี 2562 มีดังนี้ 1) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตรที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการฯ ต้องควบคุมไม่ให้เกิดจุดความร้อนอย่างเด็ดขาด 2) กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสร้างโมเดลการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าทุก 7 วัน ในรูปแบบแผนที่เตือนไฟกรพิก เพื่อแจ้งเตือนการหยุดเผาในไร่นาของพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสะสมฝุ่นละออง โดยออกประกาศแจ้งเตือน จำนวน 5 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 3) ให้สำนักงานเกษตรทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาคาดเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) เน้นมาตรการ "4 พื้นที่ 5 มาตรการ บริหารจัดการ" รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ออกตรวจ บังคับ รณรงก์ ยับยั้ง และแจ้งเหตุ โดยใช้ ศพท. 16 แห่งในพื้นที่ 10 จังหวัด 150 ตำบล เป็นเครือข่ายดำเนินการ โดยได้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา จำนวน 15,720 ราย (ข้อมูลตั้งแต่ ก.พ. - เม.ย. 62) 4) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ ระหว่างเดือน มกราคม - ปัจจุบัน 5) รณรงก์ให้เกษตรกรทำกิจกรรมการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โดยจัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาตามบริบทชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม่ยืนต้นบนพื้นที่สูง เพื่อลดการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง 6) รณรงก์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ จัดงานรณรงก์ประชาสัมพันธ์ (Field Day) จำนวน 29 ครั้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสสมทวงศกพระราชมหามหาราชวชิรากร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ "โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพท.) ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งมีผู้นำเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ มาดำเนิน

การถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 26,460 ราย โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวัสดุการเกษตรเหลือใช้ใ้ไร่นา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับทางเลือกในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่า ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้รับผลผลิตสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และลด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเพื่อใช้เลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน โดยนำไปผลิตเป็น

เชื้อเพลิงอัดแท่งหรืออัดก้อน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการอุตสาหกรรม หรือนำมาใช้ทำอาหารในครัวเรือน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด นำมาผลิตกระดาษ หรือของประดับ ทางเลือกที่ 6 นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้าแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช เก็บรักษาความชื้น "อุ้มน้ำ อุ้มน้ำ" ทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูกทดแทนการเผา ซึ่งจะช่วยลดการเผา และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และทางเลือกที่ 8 จ้างหน่วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้กาบปาล์ม กากมัน ชัง ข้าวโพด เศษไม้ ชยะ เพื่อเป็นวัสดุปลูกในการผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจว่าจากการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 โครงการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการเผาและลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่การเกษตรได้อย่างแน่นอน



ข้อเสนอการแก้ปัญหายางพาราไทย



66

รัฐบาลไม่สามารถเข้าถึงกลไกตลาดยางพาราอย่างแท้จริง
มีเพียงผู้ประกอบการไม่กี่รายเข้ามามีอิทธิพลเหนือตลาด
โดยใช้กลไกตลาดแบบผูกขาดเข้าควบคุมทั้งตลาดซื้อขายจริง
ปัจจุบัน (Physical market) และตลาดล่วงหน้า (futures market)
รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว (Long term contract)
ในลักษณะเอาเกษตรกรเป็นตัวประกัน มีการเสนอขายในราคาที่ต่ำ
ซึ่งเป็นผลจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาด (Market shares)
กันเองแล้วมากำหนดราคาซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อไปด้วย

99

1.ความจำเป็น

ด้วยความห่วงใยในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยที่
ล้มล้มและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรมาตลอด โดยเฉพาะเกษตรกรส่วน
ใหญ่ของภาคใต้และภาคอื่นๆ ที่ระบบเศรษฐกิจเกี่ยวพันกับรายได้จาก
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้และพืชไร่ต่างๆ
ซึ่งในวันนี้ผมขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหารายได้จากยางพารา ก่อน

เพราะในเดือนหน้า (พฤษภาคม) นี้ ผลผลิตยางฤดูกาลใหม่กำลังจะ
เริ่มเข้าสู่ตลาด หากรัฐบาลไม่คิดอ่านไว้แต่เนิ่นๆ ปัญหาเดิมๆ ก็จะมี
กลับเข้ามาอีก เรื่องนี้ผมเคยเรียกร้องและนำเสนอแนวทางการแก้
ปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลได้เข้าใจและเข้าถึงปัญหา
ความยากลำบากของพี่น้องชาวสวนยางมาตลอด ด้วยความเป็นห่วง
พี่น้องชาวสวนยางพารา แต่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและรับผิดชอบของรัฐบาลน้อยมาก

2.ความสำคัญและสถานการณ์ยางพาราไทย

ปัญหารายได้จากยางพาราของชาวสวนยางตั้งแต่ปี 2557 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาดูแลประเทศ ยังไม่สามารถแก้ไขให้รายได้ของชาวสวนยางพารากระเตื้องขึ้นในระดับที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากราคายางที่ตกต่ำส่งผลถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบันได้ เพราะราคายางพาราต่ำกว่าต้นทุน ปลายปี 2561 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับราคายางพาราให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราใกล้เคียงกับต้นทุน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าให้ได้ มีการเร่งรัดให้หน่วยงานราชการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นเพื่อลดอุปทาน (supply) ของยางภายในประเทศ เช่น โครงการถนนยางพาราทั้งในลักษณะถนนยางพารา ดินซีเมนต์ (Para soil cement) ถนนยางมะตอยผสม ยางพารา ชนิดผสมร้อน (Para asphaltic concrete) ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่เนื่องจากผู้ควบคุมการใช้งบประมาณเป็นหน่วยงานที่สังกัดต่างกระทรวงกันกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของประเทศ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้เป็นกระแสความหวือหวา ความคาดหวังของเกษตรกรเกิดขึ้นมาในช่วงที่นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังช่วงแรกๆ เท่านั้น ระยะต่อมาจึงเริ่มเลือนรางจางหายไปมากที่สุด ส่งผลต่อเป้าหมายและความคาดหวังการใช้ยางที่วางไว้ให้มีการยกระดับราคายางขึ้นได้ดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

3.เศรษฐกิจความเป็นอยู่เกษตรกรชาวสวนยางไทย

ความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันจากรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางพาราที่ไม่ได้ขยับขึ้นให้ถึงจุดที่ควรจะเป็น แม้ว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง ซึ่งผลผลิตออกมาน้อยมาก และราคาที่ขยับขึ้นมาบ้างก็เป็นเพียงการสร้างตลาดของการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น และเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีผลผลิตแต่อย่างใด ดังนั้นในช่วงที่ผลผลิตในฤดูกาลใหม่กำลังจะออกมาในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป หากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายเพื่อขยับราคายางพาราให้สูงขึ้นไปได้ ภาระก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่อไปอีก

4.สภาพปัญหาและข้อเท็จจริง

ราคายางพาราไม่ได้กระเตื้องขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดหวังไว้ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ลืมตาอ้าปากได้ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการดำเนินการของภาครัฐไม่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับราคายางพารา ทั้งนี้เนื่องจาก

4.1 ไทยไม่สามารถเข้าไปควบคุมปริมาณยางพาราที่แต่ละประเทศผลิตโดยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในองค์กรยางพาราได้

4.2 ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในที่นี้หมายถึงการยางแห่งประเทศไทย

4.3 รัฐบาลไม่สามารถเข้าถึงกลไกตลาดยางพาราอย่างแท้จริง มีเพียงผู้ประกอบการไม่กี่รายเข้ามาซื้อหรือประมูลโดยใช้กลไกตลาดแบบผูกขาดเข้าควบคุมทั้งตลาดซื้อขายจริง

ปัจจุบัน (Physical market) และตลาดล่วงหน้า (futures market) รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว (Long term contract) ในลักษณะเอาเกษตรกรเป็นตัวประกัน มีการเสนอขายในราคาที่ดี ซึ่งเป็นผลจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาด (Market shares) กันเองแล้วมากำหนดราคาซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อไปด้วย

4.4 ขาดความฉลาดและต่อประสิทธิภาพในการหาความร่วมมือ และเป็นผู้นำเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์กรยางพาราระหว่างประเทศในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด อาทิ เช่น ITRC ถูกชี้้นำโดยบางประเทศเลือกใช้มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะในส่วนที่ประเทศตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้น

5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

5.1 แยกแยะปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และไม่ได้ให้ชัดเจน

5.1.1 ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

-เศรษฐกิจโลกจะต้องมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดในส่วนที่ส่งผลต่อการใช้ยางพารา ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกา หรือเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ ทั่วโลก มาประมวลบูรณาการแล้วนำเสนอให้ผู้กำหนดนโยบายประกอบการตัดสินใจได้ตรงประเด็นและถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

-ไม่สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตยางทั่วโลกได้

5.1.2 ปัจจัยที่ควบคุมได้

-กฎเกณฑ์ด้านการตลาดเป็นสาระสำคัญมากที่รัฐบาลจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการไม่กี่รายเสนอราคาขายตามใจชอบและยาวเกินไปในรอบการขายและส่งมอบ เป็นต้น โดยใช้อำนาจหน้าที่และกลไกของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ร.บ.ควบคุมยางปี 2542 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พ.ร.บ.ควบคุมราคาสินค้าและบริการ ปี 2542 ของกระทรวงพาณิชย์มาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการยางพาราของโลก ซึ่งผมเคยเสนอให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมและรัฐบาลได้ประกาศให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมแล้ว

-การติดตามราคาขายของผู้ประกอบการส่งออกยางพาราติดตามงานนโยบายการใช้ยางเพื่อลดอุปทาน (Supply) มาผสมทำถนนให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น

-การเป็นผู้นำในองค์กรยางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council หรือ ITRC) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือ เช่น การเข้าแทรกแซงตลาดตามมาตรการกลยุทธ์ด้านการตลาด (Strategic Market Operation - SMO) เพื่อดำเนินการเข้าซื้อ-ขายยางพาราโดยใช้บริษัทร่วมทุน (IRco) ไทยไม่ต้องรับการอยู่ประเทศเดียวเหมือนดังที่เป็นมา

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดปริมาณยางในตลาด เป็นการลดอุปทาน (supply) รัฐบาลต้องตั้งงบกลางอย่างน้อย 20,000 ล้านบาท สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างถนนยางพารา ดินซีเมนต์ (Para soil cement) และงบกลาง 20,000 ล้านบาท สำหรับโครงการถนนยางพาราผสมยางมะตอย (Para asphaltic concrete) ให้เร็วที่สุด.

กาว เสนเนียม

กฟผ.รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร



นายโสกร พิมพ์มิ่ง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 26/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขข้อกฎหมายการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเป็นระยะเวลา 180 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 641/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 จึงออกประกาศ

เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การธนาคาร หรือการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรืออุตสาหกรรมชุมชน หรือเทคโนโลยีการเกษตร หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ ต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเป็นหนังสือ ก่อนการเสนอแต่งตั้ง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือเสนอชื่อโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เป็น นิติบุคคล หรือองค์กร

เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิ หนังสือรับรองผลงานของหน่วยงาน (ถ้ามี) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) กรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

นายโสกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร www.frdfund.org หรือ เฟซบุ๊ก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์ 02 1580342 ต่อ 3204 หรือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด



พัฒนาผลิตภัณฑ์รับค้ายุค4.0

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดประกวดแข่งขันสาวไหมเส้นไหมพื้นบ้านผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และ สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไปรวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยให้ก้าวทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

น.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม กำหนดจัดงานประกวดการสาวไหม เส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานโดยเน้นผ้าไหมนกยูงพระราช

ทานสีทองย้อมด้วยสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศประจำปี2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เยาวชน มีความตื่นตัวในการสืบทอดกระบวนการผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าของไหมไทย

นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคสินค้าไหมไทยให้พัฒนาก้าวทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนำผ้าไหมมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดผ้าไหมไทย รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพอีกด้วย

โดยในปีนี้ กรมหม่อนไหม แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน ระดับประถม-ระดับมัธยม-ระดับบุคคลทั่วไป 2.การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมประเภทพานพุ่มในรัชกาลที่ 10(ระดับบุคคลทั่วไป 3.การประกวดผ้าไหมตรา ตรานกยูงพระราชทาน 19 ประเภท ซึ่งแบ่งเป็น ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง 10 ประเภท ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ ผ้าโฮล(สตรี) ผ้าโฮล(บุรุษ) ผ้าอ้อมปรม ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ ย้อมคราม ผ้าไหมจากทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน และผ้าไหมจากทายาทหม่อนไหมในชุมชน

สำหรับปีนี้ เป็นปีแรกที่จัดให้มีการประกวดผ้าไหมจากโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ฯลฯ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเงิน 2 ประเภท(ผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์ / ผ้ามัดหมี่ลายสร้างสรรค์) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน 6 ประเภท(ผ้ายก ผ้าจก ผ้าซิด ผ้าทางกระรอก ผ้าแพรวาและผ้ามัดหมี่ สีเคมี) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียว(ผ้าเทคนิคผสม) ซึ่งผ้าไหมทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดห้ามซักรีดมาก่อนส่งเข้าประกวด โดยผู้ส่งผ้าไหมเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.62

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดทุกประเภท จะได้นำผลงานไปจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-4 ส.ค.62 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

ธนาธรถือหนังสือ 'กกต.'เคาะมีมูล

แจ้งข้อหา-เปิดแจ้งใน7วัน
หน.อนค.บินถึงไทย25เมย.
ปิยบุตรชี้ไม่มีสิทธิให้ใบสั่ง
พปชร.ดัน'สุชาติ'ปธ.สภา
คุกแม้ว3ปีคดีเอ็กซิมแบงก์

กกต.แจ้งข้อกล่าวหา'ธนาธร'
ถือหนังสือกิจการสื่อมีมูลให้เข้าชี้แจง
ภายใน 7 วัน ด้านปิยบุตรชี้ กกต.
ไร้อำนาจแจกใบสั่ง 'เอก'ได้รับแจ้ง
ให้รีบกลับไทย พท.เตือนระวัง
สืนามิคคนรุ่นใหม่ ผู้ตรวจฯรับคำร้อง
เลือกตั้งโมฆะ เพื่อไทยยื่นโละ
กก.สรรหา ส.ว.ไวยงเองกินเอง
(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ธนาธร

กกต.มีมติแจ้งข้อหา'ธนาธร'

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานการประชุม กกต. มี กกต.เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการพิจารณากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากถือครองหนังสือ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด หรือไม่ จากนั้น นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงผลการประชุม กกต.ว่า กกต.มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร เนื่องจากในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ร้องว่านายธนาธรในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรค อนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้สมัครต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

2560 มาตรา 98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 มาตรา 42(3) อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

ชี้ดเส้นชี้แจงภายใน7วัน

นายแสวงกล่าวว่า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า นายธนาธรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000 กกต.จึงได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการ กกต. เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.พ.ศ.2561 ข้อ 64 และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป ทั้งนี้ ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธรมีสิทธิที่จะไม่ให้อภัยคำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก่ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก่ข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา สำหรับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจะส่งถึงนายธนาธรในวันนี้ ขณะนี้ถือเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าข้อกล่าวหาที่มีมูลเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ถึงขั้นตัดสินว่าทำผิดไปแล้ว หลังจากนั้นต้องรอฟังการชี้แจงของนายธนาธร อาจจะแก้ข้อกล่าวหาได้ และที่นายธนาธรส่งทนายมายื่นคำชี้แจงก่อนหน้านี้ทาง

สำนักงานก็จะมอบให้กับคณะกรรมการไต่สวน นำไปพิจารณารวมกับคำชี้แจงของนายธนาธรที่จะชี้แจง ทั้งนี้ จะนำมาสรุปผลการไต่สวนก่อนเสนอให้ที่ประชุม กกด. พิจารณาอีกครั้ง

ไม่ตอบถ้าผิด'ใบส้ม-ยุบพรรค'

นายแสวงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าหากผลการไต่สวนพบว่านายธนาธรทำผิดจริง กกด. จะพิจารณาให้ใบส้มหรือไม่ โดยระบุว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นดุลพินิจของ กกด. ไม่ขอสมมุติ ไม่ขอให้คำตอบแทน กกด. เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน รวมทั้งจะต้องดำเนินคดีอาญาในฐานะที่รู้อยู่แล้วว่าชาติคุณสมบัติในการลงสมัคร แต่ยังไม่มาลงสมัครหรือไม่ และการใช้ตำแหน่งหัวหน้าพรรครับรองตนเองลงสมัคร จะเข้าข่ายให้เป็นเหตุต้องยุบพรรค อนาคต.หรือไม่ โดยเห็นว่าต้องไปดูข้อเท็จจริงตอนนั้น แต่ถ้าตามกฎหมายฟังได้ว่ารู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยังมีมาสมัคร หากเข้าข้อนั้นต้องว่าไปตามกฎหมาย ส่วนเรื่องการส่งนายธนาธรลงสมัคร กรรมการบริหารพรรครู้เห็นแล้วเป็นเหตุให้ยุบพรรคหรือไม่นั้น ขอให้รอฟังข้อเท็จจริงก่อน เพราะยังมีประเด็นเรื่องเงื่อนไขก่อนหรือหลังจะต้องดำเนินการอย่างไร แต่ยอมรับว่าถ้าก่อนการประกาศรับรองผล กกด.พบว่ามีการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเป็นอำนาจของหน้าที่ กกด.ที่จะดำเนินการ

ส่วนกรณีที่นายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขานุการพรรค อนาคต.ระบุว่า กกด.ไม่สามารถวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติได้ เพราะเลยกำหนดเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้ว นายแสวงกล่าวว่า ไม่สามารถกล่าวแบบนั้นได้ เนื่องจากไม่ว่าก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้ง กกด.ก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ เป็นอำนาจของ กกด. ส่วนที่มีกระแสข่าว พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ประธานอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนไม่พอใจขอลาออกจากหน้าที่ ยังเป็นแค่ข่าว ยังไม่มีการลาออก สำหรับการตรวจสอบกรณีดังกล่าวมีคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรก คือ คณะกรรมการสืบสวนไต่สวน และคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสำนวน ซึ่งจะทำหน้าที่กลั่นกรองสำนวนจากชุดไต่สวน

'ปิยนุตร'มั่นใจ'เอก'บริสุทธิ์

ที่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขานุการพรรค อนาคต. แถลงถึงกรณีนี้ กกด.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร

เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามผู้สมัคร ส.ส. ว่าเพิ่งได้คุยกับนายธนาธรเมื่อสักครู่ นายธนาธรรยังกำลังใจดีอยู่ เพียงแต่เสียเวลาที่จะได้ดูงานศึกษามาปรับใช้กับสังคมไทย ตอนนี้กำลังเร่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหา โดยจะถึงประเทศไทยในวันที่ 25 เมษายนนี้ ยืนยันว่ามั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง หลังเห็นมติ กกด. แล้วรู้สึกประหลาดใจกับมติแจ้งข้อกล่าวหา เพราะมั่นใจเรื่องข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมาก การโอนหุ้นมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคมแล้ว คนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง ต่างก็รู้ว่าห้ามผู้สมัคร ส.ส.ถือหุ้นสื่อ อีกทั้งยังรู้สึกน่าเสียดายที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของ กกด.ไม่ยอมให้ทีมงานพรรค อนาคต.เข้าไปชี้แจง เพื่อเซ็นรับเอกสารไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน ไม่ทราบว่าจะถูกบรรจุอยู่ในสำนวนหรือไม่

ชี้'ไร้ออก'ใบส้ม'-ไวโดนแต่อนค.

"ยืนยันว่าช่วงเวลานี้ ไม่ใช่ช่วงเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะทำได้ตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันที่ 23 มีนาคม ก่อนวันเลือกตั้ง ตอนนั้นการเลือกตั้งผ่านไปแล้วแต่ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทำได้เพียง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ถ้าจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรอง ส.ส.แล้ว ซึ่ง กกด.ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อีกต้องประกาศรับรอง ส.ส.แล้ว ตอนนั้นจึงไม่มีช่องทางไหนเหลือแล้วที่ กกด.จะให้ใบส้มนายธนาธรได้ เพราะการให้ใบส้มเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม" นายปิยนุตรกล่าว

เมื่อถามว่า มองการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวของ กกด.อย่างไร นายปิยนุตรกล่าวว่า ถ้าอิสระสมชื่อจริงๆ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของอำนาจอะไรก็ตาม คงจะไม่นำเรื่องนี้มากีดกันตัดสิทธินายธนาธร ตอนนั้นพรรคยังไม่ได้หนังสือแจ้งข้อกล่าวหา เห็นแค่เอกสารแผ่นเดียวสั้นๆ ถ้าจะแจกใบส้มก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกัน อยากให้ใช้กฎหมายให้ถูกต้องด้วย ขอตั้งข้อสงสัยเกิดว่าตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งพรรควันที่ 15 มีนาคม 61 ก็โดนข้อกล่าวหาอยู่พรรคเดียวเต็มไปหมด จึงสงสัยว่าต้องการอะไร การเมืองเก่าก็บอกไม่เอาแล้ว พอเราจะสร้างการเมืองแบบใหม่ ก็มาเจอ

เรื่องแบบนี้ก็ ขอยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพรรค อนาคต.ยังเดินหน้าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เรื่องเหล่านี้ไม่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวาง

'ธนาธร'รีบกลับไทย-เคลียร์ปมร้อน

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โพลสัปดาห์ความทางเพชฌัญ ะหว่างไปหลายประเทศในทวีปยุโรป ก่อนที่กกด.จะมีมติแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุว่า "ห้องสมุดเนเธอร์แลนด์ : ประชาธิปไตยคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี หนึ่งในสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในการเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี้ ก็คือการจัดการเมืองของเนเธอร์แลนด์ ที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสูงอย่างเท่าเทียมกันพยายามจะใช้เวลาเท่าที่มี ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นรัฐบาล เพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่เป็นเรื่องเดียวกับปากท้องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ดูเหมือนสถานการณ์การเมืองไทยจะไม่เอื้อให้ผมได้ทำอะไรมากไปกว่าใช้พลังไปกับการขับเคลื่อนการเมือง ผมเพิ่งได้รับแจ้งจากเมืองไทยว่าให้รีบกลับไปเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันไม่คาดคิด เจอกันที่ไทย"

'ธนาธร'ไม่ต้องห่วง-กำลังใจดี

ต่อมานายธนาธรทวีตให้กำลังใจกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 จากนั้นได้โพสต์ภาพสวมผ้ากันเปื้อนพร้อมระบุว่านักศึกษามอบให้เพราะเห็นว่าช่วงนี้โดนสาดโคลนบ่อยนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธรได้โพสต์คลิปที่ไอจีส่วนตัว "thanathorn.ig" ถึงกรณีดังกล่าว ความยาว 37 นาที มีใจความ ดังนี้ "ผมธนาธร ตอนนี้อยู่อยู่ที่ยุโรป ได้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว ที่ กกด.มีมติที่จะแจ้งข้อกล่าวหาผม ทุกคนครับ ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมยังมีกำลังใจดีใจที่แข็งแรง สปีริตเข้มแข็ง ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้น แกนนานาคตใหม่ และชาวอนาคตใหม่ทุกคน ก็ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของเราและเชื่อว่าคดีนี้เป็นความมุ่งมั่นที่จะทำลายกันทางการเมือง เราจะขอเดินหน้าสู้คดีด้วยความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ทุกคนครับผม"

จะเปลี่ยนวันกลับ ไปถึงเมืองไทยวันที่ 25 เมษายน เพื่อไปตอบโต้ข้อกล่าวหาตั้งกล่าวหาเพื่อไปชี้แจงกับ กต.ด้วยตัวเอง ด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยกัน ผมต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ ทุกแชนแนล”

‘ศรีสุวรรณ’ยื่นรอบ3พัน‘ธนาธร’

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 กรณีร้องเรียนให้ไต่สวน ตรวจสอบ และวินิจฉัยเพื่อส่งให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จากการถือครองหุ้นสื่อสารมวลชน บริษัท วี-ลัค มีเดีย โดยพบหลักฐานใหม่จากการแถลงข่าวของนายปิยนุตร แสงนกกุล เลขาธิการพรรค ที่แตกต่างกันนายธนาธร ว่า วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา นายธนาธรเสร็จภารกิจหาเสียงที่จ.บุรีรัมย์ ในช่วงบ่าย และขึ้นรถตู้กลับจากบุรีรัมย์ เพื่อมาเซ็นอินทูลที่ กทม. พร้อมนำหลักฐานใบเสร็จอีซีพาส เวลา 14.57 น. มาเป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งการเดินทางจากบุรีรัมย์มายังกรุงเทพฯ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง หลักฐานที่นายปิยนุตรนำมากล่าวอ้างจึงไม่สมเหตุสมผล และไม่มีตรรกะรองรับ อาจเข้าข่ายการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหา

“คำแถลงข่าวของนายปิยนุตร ที่กล่าวถึงการอินทูลไปมาระหว่างภรรยาของนายธนาธรไปให้กับนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แม่ของนายธนาธร และอินทูลต่อไปให้หลาน 2 คน โดยอ้างว่าเพื่อให้หลานได้เรียนรู้เรื่องการทวงหนี้ แล้วมีการอินทูลกลับมาให้แม่ของนายธนาธรอีกครั้ง โดยไม่มีการนำเช็คหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าหุ้นมาเปิดเผย ต่อมาก็อ้างว่ามารดาของนายธนาธรมีอายุมาก จึงต้องการประชุมปิดบริษัท แต่บริษัทดังกล่าวมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ 10 ล้านบาท ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรการจะทวงหนี้ให้เป็นสูญ ต้องฟ้องคดีต่อศาล และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองจึงจะสามารถหักกลบลบหนี้ได้ หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินได้ จึงนำ

หลักฐานข้อพิพาททั้ง 2 ประเด็นมาเสนอให้ กต. พิจารณาก่อนลงมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรในวันนี้” นายศรีสุวรรณกล่าว

พท.เตือนระวังสีนามิคนรุ่นใหม่

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาและหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสาร (ศสส.) เฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตอนนี้งัดประเด็นมีผู้มาร้อง กกต.ในเรื่องการถือหุ้นสื่อของนายธนาธร ว่าน่าจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ทั้งๆ ที่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติถูกต้องของการเป็นแคนดิเดตนายกฯมาแล้ว เลยถือโอกาสนี้ขอแจ้งเตือนไปยัง กกต.ด้วยความปรารถนาดีว่าขอให้มีความระมัดระวังและมีความเที่ยงธรรมในการพิจารณาประเด็นนี้ด้วย

อย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของใคร มิฉะนั้นแล้ว กกต.อาจจะได้พบกับปัญหาที่มีได้คาดคิดคือ คลื่นพายุสีนามิของกลุ่มประชาชนคนรุ่นใหม่ผู้รักประชาธิปไตยมาเยือนและจะทำให้ กกต.ต้องมาประสบเคราะห์กรรมเสียผู้เสียคนกันไปได้

‘เพื่อชาติ’ชุกกต.ถูกดำเนินคดี

น.ส.เกศปรีญา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ (พช.) กล่าวว่า หากในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตีเรื่องกลับ มาที่ กกต.หรือแจ้งว่าวิธีการนับคะแนนไม่ใช่หน้าที่ของศาลจะต้องมาชี้ขาด ซึ่งในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (4) และ มาตรา 128 (5) มีความชัดเจนในตัวบริบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.อยู่แล้ว ขอเตือน กกต. ว่าควรทำอะไรด้วยสามัญสำนึกที่ถูกต้องไม่ต้องเชื่อในคำพูดหรือคำสั่งของใครในทุกรื่อง ตั้งแต่การนับการคำนวณคะแนน การให้ใบแดงใบเหลืองใบส้ม รวมทั้งการสรรหาคณะกรรมการ ส.ว.ที่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะหน่วยงาน กกต.เป็นองค์กรอิสระ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ หากฝ่าฝืน กกต.อาจจะถูกดำเนินคดีได้ และที่สำคัญตัวอย่างในอดีตของ กกต.ก็เคยปรากฏให้เห็นมาแล้วเมื่อปี 2549 การเลือกตั้งที่ไม่ทำอะไรขัดรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะปลอดภัย ไม่ต้องไปชดใช้กรรมแทนผู้อื่นหรือแทนผู้ชอมมา

น.ส.เกศปรีญา กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ออกแถลงการณ์เมื่อต้นเดือน

ว่ามีกลุ่มคนบ่อนทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ คนที่ทำลายสถาบันหลักทั้ง 3 ของแต่ละชาติส่วนใหญ่คือกองทัพ ที่มีกำลังอาวุธ ด้วยการนำอาวุธออกมายึดอำนาจการปกครองจากชาติ ซึ่งก็คือ ประชาชน หรือยึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์ ดังนั้นเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์รู้สึกไม่

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

ธนาธร

มั่นคงในการที่จะสืบทอดในอำนาจต่อ จึงใช้ยุทธการโฆษณาชวนเชื่อของทหารแบบยุคสงครามเย็นกล่าวหาประชาชนที่สืบทอดข้อมูลเอง คิดวิเคราะห์เอง ไม่คล้อยตามปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของทหารให้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อว่าเป็นผู้ทำลายสถาบันหลักของชาติ แต่แท้จริงแล้วผู้นำสถาบันหลักของชาติมาอ้างเพื่อประโยชน์ของการอยู่ในอำนาจต่อของตนเองต่างหากคือผู้ทำลาย

ศาลธน.ถกปมสูตรปาร์ตี้ลิสต์

ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 24 เมษายน เวลา 13.30 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อพิจารณารับหรือไม่รับคำร้อง กกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กกต.จะคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 พรรคสาม ประกอบมาตรา 128 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. การคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวน ส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน กกต.จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 91 หรือไม่ ทั้งนี้ หากศาลมีมติรับคำร้องไปแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าจะให้ฝ่ายใดมาชี้แจงข้อมูลบ้าง เนื่องจากคำร้องนี้ไม่มีคู่กรณี

ผู้ตรวจการรับคำร้องเลือกตั้งโมฆะ

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษา แจ่มฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล

รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม เป็นโมฆะว่า ผู้ตรวจได้มีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้ส่งหนังสือให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงในประเด็นที่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกต โดยให้เวลาในการชี้แจง 7 วัน เนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วนและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน จำเป็นต้องเร่งการพิจารณา กรอบเวลาการชี้แจงจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายนนี้ ถ้า กกต.ส่งคำชี้แจงกลับมา ทางสำนักงานก็จะประมวลข้อมูลที่ได้รับเสนอเข้าที่ประชุมผู้ตรวจฯ เพื่อพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าทันที เพื่อให้ทันในวันที่ 9 พฤษภาคมที่ กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้ ยืนยันว่าการพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบที่สุด

'อัย'หรือ'เพื่อไทย'ปมเลือกตั้ง

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค พท. พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค นายโกศล พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายพรกานนำพรรค นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค ให้การต้อนรับนายฌอง-คริสตอเฟอ เบลลิอาร์ด (Mr.Jean-Christophe Belliard) รองปลัดด้านกิจการการเมืองของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นนักการทูตที่มีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี พร้อมด้วยนายเพียร์กา ตาปีโอลา (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าพบหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย พร้อมกับตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมกติกาตามรัฐธรรมนูญจึงมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติเช่นนี้และใช้เวลาพูดคุยยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง

ฟ้องไม่เสรี-ผิดปกติน่าสงสัย

นางลดาวัลลิ์กล่าวภายหลังว่า แกนนนำพรรค พท.ได้อธิบายความเป็นจริงให้ทราบถึงว่าทั้งกฎ กติกา และผู้ดูแลกติกาต่างๆ นั้น ล้วนแล้วแต่มาจาก คสช. แต่พรรค พท.ก็ไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อไปสู่การเลือกตั้ง แม้ว่าจะไม่เสรี ไม่เป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็น แต่คาดหวังว่าเสียงของประชาชนจะเป็นที่ยอมรับ

และเป็นทางออกของประเทศ โดยยึดถือตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งทางพรรค พท.ไม่ค่อยสบายใจนักที่ผลการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในสายตาของคนไทย ที่มองว่าการประกาศผลการเลือกตั้งล่าช้า การคำนวณคะแนนจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังสับสน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศมาสองครั้ง ก็ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัย ความผิดปกติเหล่านี้เชื่อว่าต่างประเทศคงรับรู้รับทราบเป็นอย่างดี พรรค พท.อยากเห็นประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เสรี ยุติธรรม และเคารพเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับสากล

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีก คสช. รัฐบาลและ กกต.ต้องดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้ง และคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งไม่มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อสหภาพยุโรปและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ยื่นโละก.สรรหาส.ว.ชุดบักป้อม

ต่อมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นางลดาวัลลิ์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง กกต. เพื่อขอให้ยกเลิกการสรรหา ส.ว.ในหน้าที่สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยนางลดาวัลลิ์กล่าวว่า กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร เป็นรองหัวหน้า คสช. เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว. และกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ก็มาจากคนใน คสช. และรัฐบาล ถือเป็นบุคคลที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง และเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ตั้งคนของตนเอง เพื่อไปสรรหา ส.ว. เพื่อมาให้ พล.อ.ประยุทธ์เลือก ส.ว. เมื่อเลือกได้แล้ว ส.ว.เหล่านี้จะไปเลือกนายกฯ มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ด้วย จึงกลายเป็นเรื่องขงเองกินเอง

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า พรรค พท.จึงเห็นว่า การสรรหา ส.ว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ม. 269 ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว. จึงไม่อิสระ เพราะอยู่ในความผูกมัดอาณัติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด พรรคเพื่อไทยจึงขอให้ กกต. ใช้หน้าที่และอำนาจของตนยกเลิกการสรรหา ส.ว. และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริง มาสรรหา ส.ว.ใหม่

พปชร.หวัง260เสียงตั้งรัฐบาล

มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล แม้นายมีชัยวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) จะยืนยันไม่ร่วมกับพรรคพปชร. แต่สุดท้ายแล้วการจะร่วมหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่นายมีชัยวัญ แต่เป็นมติของพรรค ศม.ที่จะชัดเจนหลัง กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม หลังรู้จำนวน ส.ส.ของพรรค ศม.ที่แน่นอนแล้วก่อน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ต้องรอดูมติของกรรมการบริหารพรรค โดยก่อนหน้านี้สมาชิกชก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ปชป. จะปฏิเสธไม่เข้าร่วม แต่สุดท้ายหากเป็นมติของพรรคทุกคนจะปฏิบัติตาม เพราะที่ผ่านมาพรรค ปชป.ยึดถือมติพรรค อย่างเคร่งครัดมาตลอด อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของพรรค พปชร.ตอนนี้คือต้องรวบรวมเสียง ส.ส.ให้ได้ 260 เสียง เพื่อให้เพียงพอต่อการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อน หรืออย่างน้อยให้มีเสียงมากกว่าอีกขั้ว กรณี กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งแค่ 95% เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา จะต้องได้รับความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

'สุชาติ'ตั้งนั่งประธานสภา

รายงานข่าวต่อว่า ตำแหน่งประธานสภาต้องมาจากพรรค พปชร. เพราะเป็นศิษย์แมนสำคัญตอนเลือกนายกฯ เบื้องต้นเริ่มมีการวางตัวบุคคลเอาไว้ โดยเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีบารมีทางการเมืองเพื่อมาคุมเกมในสภา โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ

ว่าที่ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นอดีต ส.ส. 8 สมัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรองประธานสภา เป็นแคนดิเดตนอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงชื่อของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีต ส.ส.นครราชสีมา หลายสมัยด้วย

ขปช.เลือก'หน.พรรค'15พ.ค.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ขปช.) มีคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) โดยมีนายจурินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรค เป็นประธานการประชุม โดยมีนายเทอดพงษ์ไชยนันท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ เข้าร่วม ทั้งนี้ นายจурินทร์แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม กก.บห.พิจารณาและมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง กก.บห.พรรค ที่มีนายเทอดพงษ์ เป็นประธาน โดยพรรค ขปช.จะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่ ในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ เวลา 09.00 น. ส่วนสถานที่สำหรับการจัดประชุมนั้น ให้นายจुरิต ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรคเป็นผู้พิจารณา

“สำหรับวิธีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ จะไม่มีการหยั่งเสียงเบื้องต้นตามข้อบังคับพรรค เพราะจำกัดด้วยเวลาและสถานการณ์ แต่จะให้เสนอชื่อนักคิดในที่ประชุม จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์คนละ 15 นาที ก่อนจะมีการลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค” นายจुरินทร์กล่าว

มีสิทธิ307คน-ไม่เคาะร่วมรบ.

นายจुरินทร์กล่าวอีกว่า สำหรับองค์ประชุมผู้มีสิทธิลงมติเลือกมีทั้งหมด 307 คน แบ่งเป็น ส.ส.ที่ กกด.ประกาศรับรองผล กก.บห.ชุดรักษาการ อดีต ส.ส.ที่ยังเป็นสมาชิกพรรค อดีตนายกรัฐมนตรียุติ อดีตรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการพรรค หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนประจำจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ จำนวน

25 คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยังมีจำนวน 41 คน ตามข้อบังคับพรรค โดยรองหัวหน้าพรรคยังคงมี 13 คน ซึ่งแบ่งเป็นรองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจ 8 คน และรองหัวหน้าพรรค รายภาค 5 คน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมใหญ่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จะมีมติแสดงจุดยืนทางการเมืองเรื่องการไปร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายจुरินทร์กล่าวว่าการตัดสินใจเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ กก.บห.ชุดใหม่ และ ส.ส.ชุดใหม่ที่จะต้องประชุมร่วมกัน อยู่ที่ กก.บห.ชุดใหม่นัดหมายในภายหลัง แต่การตัดสินใจเรื่องจุดยืนทางการเมือง พรรคจะพิจารณาจากหลายปัจจัยและสถานการณ์

'หนูนา'เชื่อพ่ออยากเห็นปรองดอง

ที่อุทยานลี้จจะและกตัญญู ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญา ศิลปอาษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาษา อดีตนายภา ถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งว่า เชื่อว่าหากนายบรรหาร ยังอยู่คงต้องการให้การเมืองเกิดความปรองดอง ที่ผ่านมานายบรรหารไม่ถือว่าใครเป็นศัตรู เนื่องจากต้องการสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยนำแนวทาง และนโยบายไปแก้ไขปัญหาให้เกิดความสำเร็จ

ทั้งนี้ พรรค ชทพ.เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก ได้ ส.ส.เพียง 10 คน คงไม่มีบทบาทอะไรมาก ในระหว่างการทำเสียงพรรค ชทพ.จุดยืนไม่เป็นคู่ขัดแย้ง ไม่สร้างความขัดแย้ง และไม่ทำสิ่งที่ให้เกิดปัญหา แม้แต่ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายมองว่าพรรค ชทพ.จ้องแต่เป็นรัฐบาล แต่ยืนยันว่าไม่

เป็นฝ่ายค้านหรืออะไรก็สามารถทำงานได้ เพื่อความสงบสุข ดังนั้น การเมืองหลังจากนี้ ขอนิ่งและรอฟัง กกด.ประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้ง ส่วนการพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่น พรรครัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาและปกติที่ฝ่ายการเมืองจะพูดคุยกัน

ซีรับ.ใหม่ต้องคำนึงเสถียรภาพ

“หลังประกาศผลการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมาก คงพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ ทั้งนี้ ในช่วงของการเลือกตั้งทุกพรรคสู้กันเต็มที่ ดังนั้นภายหลังการเลือกตั้งเชื่อว่าจะไม่เสียเปล่า เพราะประชาชนรอให้รัฐบาลใหม่เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และมีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม เสียของ ส่วนที่หลายฝ่ายประเมินว่าการเมืองอาจถึงเดดล็อกไม่สามารถเลือกนายกฯได้ เชื่อว่าจะมีทางออกเมื่อสถานการณ์มาถึง” น.ส.กัญญากกล่าว

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาษา ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรค ชทพ.กล่าวต่อประเด็นการเมืองถึงการรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลว่า ต้องพิจารณาและคำนึงถึงเสถียรภาพของการเป็นรัฐบาล รวมถึงการนำนโยบายของพรรคที่หาเสียงไว้ไปปฏิบัติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยว่าด้วยเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากหากรวมเป็นรัฐบาล 2-3 เดือนแต่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เช่น ยุบสภา หรือเลือกตั้งใหม่ คงไม่อยากให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ต้องมีความสามารถสูง เพื่อแก้ปัญหาหลังที่ประชาชนเดือดร้อนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองเพื่อร่วมมือตั้งรัฐบาล ยอมรับว่าได้คุยกันก่อนการเลือกตั้ง

รัฐแจกสดๆบัตรคนจน
3กลุ่ม-ทุนศึกษา1500
'เกษตรกร-คนพิการ'
แถมทีวีเมืองรองก็ได้
'คลัง'ชงแพคเกจกระตุ้น ศก.
เข้า ครม. 30 เม.ย. ถือบัตรคนจน
เฮ รัฐเติมเงินให้ 3 กลุ่ม
(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

บัตรคนจน

ชงมาตรการกระตุ้นเข้าครม.30เมย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ คาดว่าจะนำเสนอก่อนคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบได้ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยจะมีทั้งหมด 4-5 มาตรการ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เชื่อว่า มาตรการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยดูแลเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ในช่วงที่รอรัฐบาลชุดใหม่ โดยขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังดูรายละเอียดของโครงการว่าจะใช้งบประมาณในแต่ละโครงการเท่าใด

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอกับ ครม. ประกอบด้วย เติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการให้กับกลุ่มคน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่จะได้รับเงินคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน ถ้ามีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท เพื่อให้ให้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียน โดยอิงข้อมูลบุตรกำลังศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกษตรกรถือบัตรสวัสดิการและชั้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเงินคนละ 1,000 บาทครั้งเดียว คนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการรับเงินเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน 2562 คาดว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาท

แจกคนละ1.5พันเที่ยวเมืองรอง

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ส่วนโครงการเที่ยวเมืองรอง แจกเงินให้กับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปคนละ 1,500 บาท ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ ซึ่ง

คนที่ได้รับเงินต้องนำบัตรเดบิต ไปแอคเคาท์หรือให้นำบัตรไปแตะกับเครื่องอีดีซีติดตั้งในร้านธงฟ้า หรือของรัฐยังเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด เพื่อยืนยันตัวตน โดยหลังจากยืนยันตัวตนแล้ว ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่าย หรือนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าและบริการยังเมืองรองดังกล่าว คาดว่า จะมีคนมาลงทะเบียนรับแจกเงินเที่ยวเมืองรองดังกล่าว 10 ล้านคน รัฐต้องใช้งบ 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวมีเสียงแย้งว่า หากไม่ยืนยันตัวตนและกดเงิน ออกมาแล้ว นำเงินไปใช้จ่ายหรือเที่ยวจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เมืองรอง จะเป็นการกระตุ้นไม่ถูกจุด ซึ่งขณะนี้ สศค. กำลังดูแนวทางที่จะนำมาใช้เพื่อให้เงินอยู่ใน 55 จังหวัดจริง โดยมองอีกความเสี่ยงว่าเงินดังกล่าวแม้จะไปใช้จ่ายจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมืองรอง แต่เงินดังกล่าวก็ยังหมุนในระบบเศรษฐกิจ

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นอกจากนี่ยังมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นมาตรการที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นผู้ซื้อมากกว่าผู้ผลิต ซึ่งจะ เป็นลักษณะการลดหย่อน ไม่ใช่มาตรการภาษี เพื่อช่วยผู้ประกอบการ รวมถึง มีมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อหนังสือ มาตรการหักค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องพีโอเอส (POS) เพื่อส่งเสริมการลงทุนเรื่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถหักรายจ่าย 1.5-2 เท่า รวมถึงแนวทางการส่งเสริมแรงงานในอนาคต สำหรับ 10 อุตสาหกรรม จะให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับนักเรียน นักศึกษาต้องการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง 10 อุตสาหกรรม

ยันรัฐบาลไม่ลดเป้าส่งออก

น.ส.ชุติมา บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม ที่ติดลบ 5% ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออก หากผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการซื้อของจากไทยไม่มีกำลังซื้อหรือมีกำลังซื้อที่ต่ำลง ไทยก็จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นธรรมดา ทางกระทรวงจึงแนะนำว่าไทยควรมีสินค้าหรือมาตรการใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันทางการค้า อาทิ การผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาเซป) เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดค้าขายใหม่ๆ เป็นต้น

"ในเรื่องของการปรับเป้าการส่งออกจากเดิมที่ตั้งไว้ 8% นั้น ต้องรอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อน แต่การปรับลดเป้าส่งออกในครั้งนี้

นี้ไม่ได้กระทบต่อเป้าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้แต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงเป้าที่ตั้งไว้เพื่อที่จะไขว่คว้าให้ได้มา แต่ถ้าขายตัวไม่ถึงตามเป้าจะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันกับข้าราชการในกระทรวงอีกครั้ง" น.ส.ชุติมา กล่าว

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า จากการหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการให้เฝ้าดูสถานการณ์ก่อน และยืนยันว่า ในรัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่มีการปรับลดเป้าการส่งออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า อาจจะมีการปรับเป้าการส่งออกในรัฐบาลใหม่ชุดต่อไป

สรท.ห่วงเปิดตลาดใหม่ไม่ได้

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนเป็นกังวลกับการส่งออกในปีนี้เห็นได้จากตัวเลขที่ออกมาโดยการส่งออกช่วง 3 เดือนยังติดลบทุกเดือน และไตรมาสแรก

ติดลบ 1.64% ซึ่งสาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้า การที่ไทยยังไม่มีรัฐบาลใหม่ ทำให้ความเชื่อมั่นการค้าลดลงไม่สามารถไปเจรจาเปิดตลาดใหม่ได้ เพราะต้องรอรัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ จากปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ ทำให้สินค้าเกษตรของไทยเสียหายทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าส่งออกของไทยแย่มากในช่วงครึ่งปีแรก 2562 และเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2562

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า อยากให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐ และจีน และอยากให้รุกตลาดส่งออก ทั้งในตลาดที่ทำได้ดีคือในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา (ซีแอลเอ็มวี) และกลุ่มประเทศอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ที่ยังมีโอกาสการค้าขยายตัวต่อเนื่อง เพราะมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง ซึ่งไทยต้องใช้เวลาเป็นประธานอาเซียนสร้างโอกาสการค้า นอกจากนี้ มีตลาดอื่นๆ ที่ผ่านจุดต่ำสุดเมื่อปีที่ผ่านมา และปีนี้เริ่มดีขึ้น เช่น ตลาดรัสเซีย ตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตะวันออกกลางเคยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันทำให้กำลังซื้อลดลง แต่ปีนี้กำลังซื้อเริ่มกลับมา ดังนั้น ไทยควรต้องเข้าไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศดังกล่าวให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องระมัดระวังคือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่หลายประเทศเริ่มนำมาใช้มากขึ้น

อีไอซีปรับเป้าตัวเลขเหลือ2.7%

นายพนันดร อรุณนิรมาน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี)

ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า อีไอซีได้ปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกปีนี้เติบโต 2.7% จากเดิมที่ 3.4% เพราะภาคการส่งออกยังคงมีความเสี่ยงทั้งสงครามการค้าที่อาจกลับมาตีเคียดอีกครั้ง และเศรษฐกิจโลกที่อาจเติบโตได้น้อยกว่าที่คาด แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าครึ่งปีหลังการส่งออกสินค้าไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากการปรับตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของหลายประเทศที่จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของหลายธนาคารกลางที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป นอกจากนี้ ปัจจัยฐานต่ำในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า จะมีส่วนช่วยให้อัตราเติบโตของมูลค่าส่งออกปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

เจ้าของบข.ไม่ต้องเซ็นยินยอม

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียมแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 344 เรื่อง การเก็บภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยแก้ไขให้ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องยินยอมส่งข้อมูลรายรับจากดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ส่วนใหญ่ หรือราว 99% ของบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ราว 85 ล้านบัญชี ซึ่งมีรายรับจากดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาท ในจำนวนนี้ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมาธนาคาร เพื่อลงนามยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้แก่กรมสรรพากร

นายปิ่นสายกล่าวว่า ตามกฎหมายของกรมสรรพากร กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ กรณีที่มีรายรับจากดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี สำหรับทุกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชีในทุกธนาคารของบุคคลนั้นๆ แต่ในกรณีที่รายรับจากดอกเบี้ยเกินกว่า 2 หมื่นบาทต่อปี จะถูกเสียภาษีนับจากบาทแรกของรายรับจากดอกเบี้ยโดยให้ธนาคารผู้รับฝาก เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของรายรับจากดอกเบี้ย ส่งให้กรมสรรพากร

สรรพากรเตรียมแก้ประกาศ

“เจ้าของบัญชีออมทรัพย์บางรายอาจมีบัญชีออมทรัพย์หลายบัญชีในธนาคารเดียวกัน หรือเป็นบัญชีที่อยู่ต่างสาขา หรือต่างธนาคารกัน ซึ่งเมื่อรวมรายรับจากดอกเบี้ยแล้วอาจเกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ดังนั้น ประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 344 ที่เพิ่งออกประกาศเมื่อ

วันที่ 4 เมษายนนี้ จึงกำหนดให้สถาบันการเงินจะต้องส่งข้อมูลรายรับดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชีให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรจะดำเนินการตรวจสอบเองว่าผู้ฝากเงินรายนั้นๆ มีรายรับจากดอกเบี้ยเกินกว่า 2 หมื่นบาทต่อปีหรือไม่ หากเกินก็จะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%” นายปิ่นสายกล่าว

นายปิ่นสายกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ระบุว่า การที่ธนาคารจะสามารถส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้แก่กรมสรรพากรได้นั้นจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ฝากเสียก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสถาบันการเงินและกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการเตรียมประกาศใช้ ซึ่งหมายความว่าผู้ฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั่วประเทศ 80 กว่าล้านบัญชี จะต้องมาแสดงความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูล ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้แก่ประชาชน ที่จะต้องมาแสดงความยินยอมภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาคาดความไม่สะดวกดังกล่าว กรมเตรียมที่จะแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 344 เรื่องการนำส่งข้อมูล จากเดิมที่กำหนดให้เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีรายรับจากดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปีและต้องการขอยกเว้นภาษี ต้องยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เป็นกรณีที่ไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้แก่กรมสรรพากรจะต้องมายืนยันกับธนาคาร

คาดสัปดาห์หน้าแก้แล้วเสร็จ

นายปิ่นสายกล่าวต่อว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการดำเนินการกลับทางจากเดิม เพื่อให้ผู้ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ 99% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดที่มีรายรับจากดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมาย ไม่ต้องยุ่งยากมาแสดงความยินยอมให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยคาดว่าจะไม่เกิดสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะสามารถแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 344 ตามแนวทางดังกล่าวได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่เตรียมจะประกาศใช้ด้วย ซึ่งการนำส่งข้อมูลรายรับดอกเบี้ยในครั้งปีแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี ส่วนรายรับดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังจะต้องนำส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี

หวังแบบฟอร์มเนื้อหาไม่ครบถ้วน

ด้านนายกอบศักดิ์ ดงดี เลขานุการสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษี 15% หากมีดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์มากกว่า 2 หมื่นบาทต่อปี เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรต้องจัด

เก็บตามกฎหมายอยู่แล้ว โดยสิ่งที่ธนาคารเป็นห่วงตอนนี้ คือ กลัวว่าจะทำแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม (Consent) จะมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะต้องออกในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีบัญชีออมทรัพย์ที่มียอดเงินฝากเงินจำนวนมาก และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี เพียง 1% เท่านั้น

นายกอบศักดิ์กล่าวต่อว่า สมาคมหารือกับกรมสรรพากรแล้ว และมีการคุยกันในเรื่องเสนอแนะต่างๆ ซึ่งกรมจะหารือภายในอีกครั้งก่อนจะแจ้งกลับมายังสมาคม เบื้องต้นทางกรมสรรพากรจะยึดตามหลักประกาศที่ได้ออกมา โดยจะนำรายได้ทุกบัญชีจากออมทรัพย์มารวมกันเพื่อดูว่าเข้าข่ายต้องถูกหักภาษีหรือไม่ ส่วนการจะใช้เวลาให้ธนาคารส่งข้อมูลมายังกรมสรรพากรนั้น ขณะนี้กรมสรรพากรยังไม่มโนนโยบายเป็นเวลาดังกล่าวจากที่ระบุไว้ในประกาศให้ส่งข้อมูลก่อนวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยทางสมาคมธนาคารและกรมสรรพากรดำเนินการให้ลูกค้าจำนวน 99% มีความลำบากน้อยที่สุด หากต้องมาลงชื่อในแบบฟอร์มให้ความยินยอม

นายกอบศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จำนวนระยะเวลาที่สั้นมาก ทำให้ธนาคารกังวลว่าผู้ที่มีเงินฝากในระบบบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมด 85 ล้านบัญชี จะมาลงชื่อในหนังสือให้ความยินยอมไม่ทันเพราะมีบัญชีอยู่หลายธนาคาร ดังนั้นสมาคมจึงได้เสนอแนวคิดเรื่องการทำแบบหนังสือยินยอมฉบับเดียวหรือการไม่มีหนังสือให้ความยินยอมเลย เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมสรรพากรจะนำไปหารืออีกที ส่วนการให้เจ้าของบัญชีลงชื่อในหนังสือยินยอมเพียงธนาคารเดียวและมีผลบังคับใช้กับทุกธนาคารนั้น จะต้องดูข้อกฎหมายอีกครั้งว่าสามารถทำได้หรือไม่

ชี้เกณฑ์ใหม่กระทบลูกค้า 30ล.คน

นางสาวสุลพิศ น่วมทอง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะทำงานสมาคมธนาคารไทยกว่า 100 คน กรณีกรมสรรพากรออกประกาศกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร และกรมสรรพากรจะส่งข้อมูลได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่า 20,000 บาท ให้ธนาคารพาณิชย์หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึ่งต้องให้ลูกค้ายินยอมนั้นว่า จากการหารือกับกรมสรรพากรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ กรมสรรพากรจะ

มีการแก้ไขประกาศของกรมสรรพากรใหม่ โดยจากเดิมที่ประชาชนผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทุกคนต้องไปให้ความยินยอมที่ธนาคาร จะเปลี่ยนให้กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีมาแจ้งกับธนาคารว่าจะปฏิเสธให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ราว 1% ของผู้มีบัญชีเงินฝากทั้งหมด ซึ่งผู้ถือครองบัญชีเงินฝากมีราว 30 ล้านคน ถือครองบัญชีเงินฝากรวม 80 ล้านบัญชี หรือ 1 คนถือบัญชีเงินฝาก 3 บัญชี ซึ่งรูปแบบการแจ้งอาจจะยังต้องให้ลูกค้ามาแจ้งที่ธนาคาร ส่วนกรณีประชาชนไม่มาแจ้งปฏิเสธ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลตามปกติ ขณะที่ประชาชนอีก 99% เป็นกลุ่มที่มีรายได้ดอกเบี้ยน้อยกว่า 20,000 บาท จะไม่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นไม่ต้องแจ้งยินยอม ซึ่งช่วยลดภาระประชาชนและเพิ่มความสะดวก

“สรรพากรยอมถอยและมีการแก้ไขประกาศใหม่ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยลดภาระประชาชนส่วนใหญ่ได้ และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เสียสิทธิในการได้รับยกเว้นดอกเบี้ย โดยวันที่ 25 เมษายนนี้ สรรพากรจะมีการร่างประกาศใหม่ที่จะเชิญสมาคมธนาคารไทยไปให้ความเห็นเพื่อให้เมื่อปฏิบัติทำงานได้อย่างขึ้น รวมทั้งจะมีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสถาบันการเงิน ซึ่งหลังจากที่ประชุมร่วมสรรพากรก็จะมีการประชุมของคณะทำงานอีกครั้ง เพื่อสรุปผลแนวทางปฏิบัติว่าจะมีการแจ้งลูกค้ารับทราบ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างไร” นางสาวชุลีพรกล่าว

ยื่นรอบแรกจะส่งข้อมูลให้ทัน

นางสาวชุลีพรกล่าวว่า สำหรับการส่งข้อมูลให้สรรพากรนั้นจะต้องตัดรอบบัญชีวันที่ 15 พฤษภาคม และส่งข้อมูลในวันที่ 20 พฤษภาคม สมาคมพยายามจะทำให้ทัน แต่ต้องรอหลังจากการหารือวันที่ 25 เมษายนนี้ก่อน แต่ธนาคารต่างๆ ได้เริ่มเตรียมการแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่มีประกาศออกมา ทั้งนี้ หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาได้รับการแจ้งจากธนาคารต่างๆ ว่ามีลูกค้า รวมทั้งพนักงานธนาคารสอบถามเข้ามาจำนวนมาก หลังจากนั้น สมาคมจะมีการประชาสัมพันธ์ รวบรวมประเด็นคำถามที่สงสัยและทำอินโฟกราฟิกประกอบ

ด้านนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารก็ได้เตรียมระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ทางการได้วางไว้ หากสมาคมมีขั้นตอนที่ชัดเจนออกมารถธนาคารก็พร้อมดำเนินการ

ได้ทันที ทั้งนี้ ปัจจุบันเงินฝากของธนาคารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นจำนวนบัญชีกว่า 10 ล้านบัญชี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของลูกค้านั้น ธนาคารก็ได้ทยอยแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และไม่มี ความกังวลที่ลูกค้าจะปิดบัญชีโยกเงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุนอื่น

‘นพ.ประวิทย์’ แฉคำสั่งม.44

นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเขียนบทความกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมว่า คำสั่ง คสช.ที่ 4/2562 ก่อให้เกิดปฏิกริยามากมาย ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ต่างออกมาสนับสนุน ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าก่อความเสียหายต่อกฎหมายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ จนผู้คนทั่วไปพากันตั้งคำถามว่า คำสั่งฉบับนี้ดีหรือไม่ดี อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของคำสั่งมีส่วนสำคัญอยู่ที่การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่ปัจจุบันใช้ในกิจการทีวีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนมาใช้ในกิจการโทรคมนาคม ในการรองรับ 5G โดยจะมีการกำหนดแนวทางชัดเจน เยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ มีการเปิดทางให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ที่ไม่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อ สามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยจะได้รับเงินค่าคลื่นความถี่คืนตามระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ

ให้อำนาจสำนักงานกสทช.มาก

นพ.ประวิทย์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังให้อำนาจแก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งไม่ใช่การให้อำนาจแก่กรมการ กสทช. ดังเช่นกฎหมายปกติ ประเด็นสำคัญ คือ 1.กรณีการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล มีการคิดอัตราดอกเบี้ย แต่ในกรณีการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ให้กับโอเปอเรเตอร์ กลับไม่คิดอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด ซึ่งส่วนต่างดอกเบี้ยที่หายไป สร้างความเสียหายต่อประเทศหรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงใช้มาตรฐานที่ต่างกัน 2.เหตุใดสื่อมวลชนหลายฉบับจึงมีการนำเสนอข่าว ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงคำสั่ง คสช.ออกมาตรา 44 ได้ถูกต้อง เหมือนอยู่ใน ทั้งที่คำสั่งออกจากองค์กรด้านความมั่นคง ซึ่งมีผู้ใดตรวจสอบถึงการให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่างราคาหุ้นหรือไม่ หากพบว่ามิจะต่าง

อะไรกับการที่อดีตนักการเมืองใช้ข้อมูลวงในของการลอยตัวค่าเงินบาททำกำไรให้แก่ตัวเองเมื่อปี 2540

ค่ายมือถือได้ประโยชน์ถึง 4 แสนล.

นพ.ประวิทย์กล่าวว่า 3.การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ในสหรัฐอเมริกาทำได้โดยไม่ต้องนำภาระค่าคลื่นความถี่เดิมมาผ่อนผันแม้แต่หน่อย โดยทำการคืนคลื่นความถี่ในกิจการทีวีดิจิทัลผ่านการประมูลแบบย้อนหลังและนำคลื่นความถี่นั้นไปจัดสรรให้กับบริการโทรคมนาคมแบบล่วงหน้า 4.การนำภาระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ไปผูกกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยอ้างว่าต้องเร่งการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อรองรับ 5G ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า หรือปี 2578 ได้ราว 2.3 ล้านล้านบาท ขณะที่สมาคมจีเอสเอ็มหรือตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก คาดการณ์ว่าผลที่ไทยจะได้รับอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท ซึ่งแตกต่างกันเกือบ 6 เท่า และประโยชน์ที่ทั้งโลกจะได้รับอยู่ที่ 70 ล้านล้านบาท สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจไทยต่อเศรษฐกิจโลกไม่ถึง 1% จึงไม่มีทางที่จะเป็น 2.3 ล้านล้านบาทตามที่อ้างกัน

ทั้งนี้ รายงานของสมาคมจีเอสเอ็ม ถึงประเทศที่จัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อรองรับ 5G ได้เร็วไม่ตกยุค คือ ประเทศที่จัดสรรภายในปี 2564 หรือปี 2021 เพราะสภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมจะมาถึงปี 2564 ทั้งในด้านอุปกรณ์ด้านความถี่พร้อมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น ปัจจุบันแม้ไม่มี 5G แต่ระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ก็เปิดให้บริการแล้ว ซึ่งความเข้าใจที่ว่า ถ้าไม่มี 5G จะไม่มีระบบการผลิตอัตโนมัติหรือไม่มีไอโอทีใช้งาน เป็นความเข้าใจผิด หากไทยมี 5G ในปี 2564 ก็ไม่ได้ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษใดของไทยต้องล้มหายไป

เร่งรัดเกินไปทำให้เกิดความเสี่ยง

นพ.ประวิทย์กล่าวว่า 5.การให้บริการ 5G ต้องอาศัยคลื่นความถี่ทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง แต่ไทยยังไม่จัดทำแผนบูรณาการคลื่นความถี่ เพื่อรองรับ 5G ทุกย่าน การเร่งจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยไม่มีแผนการใช้คลื่นย่านอื่นประกอบ ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ มากกว่าเกิดประโยชน์ และปัจจุบันคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ มีเฉพาะทวีปยุโรปที่นิยมเลือกใช้ ซึ่งยังไม่มีการ

บริการ และยังไม่มียุทธศาสตร์ในท้องตลาด ส่วนสำหรับอเมริกา, จีน, เกาหลี และญี่ปุ่น ยังไม่ได้มุ่งใช้คลื่นความถี่ย่านนี้ 6. การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการทีวีดิจิทัลนั้น ต้องมีการทำแผนช่องสัญญาณออกอากาศใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประสานแผนระหว่างโครงข่ายประมาณ 3 เดือน และใช้เวลาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อีกประมาณ 18 เดือน ดังนั้น จึงต้องอาศัยระยะเวลาอย่างน้อย 20 เดือนนับจากวันเรียกคืน จึงจะสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ มาใช้ในกิจการโทรคมนาคมได้ การสร้างความเข้าใจผิดในการเร่งการดำเนินการเรื่อง 5G ของไทยในปี 2562 นี้จะทำให้เกิดความสับสนกับสังคม หรือมีเช่นนั้นก็เป็นเพียงข้ออ้างในการเอื้อเอกชน

“มีความกังวลว่า หากขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900

เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อเอกชนได้ประโยชน์แล้ว แต่ไม่เข้าประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G จะทำให้เกิดค้างใจ ในคำสั่งจึงกำหนดให้เอกชนต้องรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ หากไม่รับการจัดสรรจะไม่สามารถขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ดูเหมือนจะเป็นการบังคับ แต่เมื่อไม่ต้องใช้วิธีประมูล โดยให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้กำหนดราคาคลื่นความถี่ หากกำหนดราคาต่ำไป ก็จะทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ด้วย และได้รับคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ในราคาถูกด้วย ซึ่งเป็นการผูกขาดตลาดโทรคมนาคมอย่างถาวร” นพ.ประวิทย์ระบุ

หัวหน้ารัฐเสียค่าใช้จ่ายการจัดสรรคลื่น

นพ.ประวิทย์ระบุว่า ปัญหานี้เกิดจากการไม่มีกลไกกำกับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่และการกำหนดราคาคลื่นความถี่ให้เป็นธรรม ซึ่งในการชดเชย ทดแทน ชดใช้ จ่ายค่าตอบแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ตามคำสั่ง คสช. ได้มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากหลายหน่วยงานร่วมพิจารณา แต่กลับมอบดุลพินิจที่ปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลให้กับสำนักงาน กสทช. ดังนั้น โอกาสที่รัฐจะเสียค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์

ยังเปิดกว้างอยู่ และทำให้ตอกย้ำคำถามเดิมว่าทำไมกิจการสองด้าน คสช. จึงกำหนดมาตรฐานในการจัดการต่างกัน

นพ.ประวิทย์กล่าวว่า ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น และผู้ให้บริการโครงข่าย (มกซ์) กรณีที่มีการระบุว่า ทุกช่องรายการจะได้รับผลกระทบนั้น อาจไม่ถูกต้อง เพราะในการออกอากาศทีวีดิจิทัล ช่องรายการเป็นผู้ส่งเนื้อหาให้ผู้ให้บริการโครงข่ายแพรรภาพ แม้ว่าจะมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ช่องรายการยังได้รับสิทธิแพรรภาพด้วยคุณภาพสัญญาณระดับเดิมโดยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะในระบบดิจิทัล 1 มกซ์ ใช้เพียง 8 เมกะเฮิร์ตซ์ ออกอากาศได้ 12 ช่องรายการในระบบเอสดี หรือ 4 ช่องรายการในระบบเฮชดี เมื่อมีการประสานแผนช่องสัญญาณแม้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ บางส่วนจะหายไป ทุกช่องรายการในปัจจุบันก็ยังสามารถออกอากาศได้ตามสิทธิเดิมโดยไม่ผิดเพี้ยน การขยายความให้ผู้ไม่ได้รับผลกระทบไม่ชำระเงินงวดย่อมสร้างความเสียหายต่อรัฐและไม่เป็นไปตามคำสั่งนี้

ชี้คำนึงถึงเจ้าของทุนไม่ใช่ประชาชน.

“คำสั่งนี้คำนึงถึงทุนเป็นศูนย์กลาง มิใช่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงมีมาตรการดูแลเจ้าของทุน แต่ไม่มีมาตรการดูแลประชาชน มีการตั้งคำถามว่า เอกชนได้ฟ้องคำสั่ง ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ถูกลดด้วยหรือไม่ และในฝั่งทีวีดิจิทัล การไม่กำหนดมาตรการดูแลที่ต่างกันระหว่างช่องรายการต่างประเภทกัน อาจทำให้ช่องรายการข่าวสารสาระและช่องรายการเด็กหายไปมากกว่าช่องรายการบันเทิง ประชาชนจะได้รับสัดส่วนรายการที่เป็นประโยชน์น้อยลงไป และผู้สื่อข่าวหรือผู้ผลิตรายการสำหรับเด็กก็จะล้มหายตายจากไปด้วยเช่นกันหากผู้มีอำนาจวนกลับมาคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังพอมีเวลาแก้ไขทัน” นพ.ประวิทย์ระบุ

เกษตรวันนี้ประจำวัน 24 เมษายน พ.ศ. 2562..... ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลิกออฟ แผนจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส คุมเข้มเกษตรกรผู้ใช้ 1.5 ล้านคน ผู้รับจ้างท่น 5 หมื่นคน ใครไม่มีใบอนุญาต ผ่านการอบรม ห้ามซื้อขายใช้สาร ทั้งผู้ขาย-ผู้นำเข้า-ผู้ผลิต และพนักงานกรมวิชาการเกษตรเตรียมเรียกกลุ่มเป้าหมายมาอบรมเป็นวิทยากร 2,240 คน 2 รุ่นแรก เริ่ม 24-25 เม.ย.นี้ ก่อนฝึกกำลัง 3 หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย) สร้างวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้าง

พื้นที่ทั่วประเทศ ดึงมหาดไทยเข้าร่วม จับมือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 79,988 คน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใช้สารเคมีในพื้นที่ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●

นายกะหล่ำปลี

